
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 918  —  594. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um hlutafélagavæðingu Landspítala.

Frá Valgerði Sverrisdóttur.

Hefur ráðherra áform um að hlutafélagavæða Landspítala? 

Skriflegt svar óskast.
 


